



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๓๐๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้

- พิจารณาสรุปลผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ จำนวน ๔ คณะ

๑. คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้นำเสนอ ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑) สรุปลผลการประชุมคณะกรรมการ ตสร. วุฒิสภา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน ๖ คณะ และขอแก้ไขการแบ่งมอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ในแผนการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมอีก ๒ ประเด็นปฏิรูป ๒) ข้อเสนอในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ๕ ประเด็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ โดยได้นำส่งให้คณะกรรมการ ตสร. เรียบร้อยแล้ว ๓) การเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อติดตามการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง : การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้างสำนึก ทักษะและหน้าที่พลเมือง ณ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี ในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓



๒. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้พิจารณาศึกษาใน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) “การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” มีข้อเสนอควรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันเรื่องดังกล่าว และเห็นควรให้มีการออกตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของหน่วยงานภาคเอกชน ภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในด้านการค้า ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรเดินทางไปเยี่ยมเยียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (แจ้งวัฒนะ)

๒) แนวทางการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้อับชอกช้ำสูญหาย พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. เห็นควรให้ติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวต่อไป

๓. คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยได้เชิญ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาให้ข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการ กสทช. รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำว่า “เป็นที่ประจักษ์” และการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ



๔. คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๓ ประเด็น ดังนี้ ๑) พิจารณารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเรื่องร้องเรียน กรณีการแก้ปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นควรเชิญผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม ๒) การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภค ๓) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ณ จังหวัดนครพนม คาดว่าประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

คณะกรรมการได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง ๔ คณะ พร้อมทั้งได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะอนุกรรมการนำไปพิจารณาศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

